



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สวัสดีสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยร่วมกับบริษัทผลิตหุ่นยนต์ในประเทศไทย ในการพัฒนาหุ่นยนต์มาช่วยในการเรียนการสอน และการสื่อสารภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ด้วยการนำนวัตกรรมมีลติมีเดีย เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อีกทั้งเด็กยังมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาสัมพันธ์โครงการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทราบ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓



ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓/๕๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่า ได้จัดโครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สวัสดีสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยร่วมกับบริษัทผลิตหุ่นยนต์ในประเทศไทย ในการพัฒนาหุ่นยนต์มาช่วยในการเรียนการสอน และการสื่อสารภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ด้วยการนำนวัตกรรมมัลติมีเดีย เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อีกทั้งเด็กยังมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทราบ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ฝ่ายประสานงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์หมายเลข ๐๙๓-๙๓๕๙๓๕๖



รายละเอียดโครงการฯ หุ่นยนต์สวัสดีสอนภาษาอังกฤษ

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๐๔-๔๑๐
โทรสาร ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๑๘